



ประกาศโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ  
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไข)

\*\*\*\*\*

อ้างถึงประกาศโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้ง ๑๒ กลุ่ม รวม ๕๒ กิจกรรมไปแล้วนั้น เนื่องจากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินชุดใหม่โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย : กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน

ชื่อ - สกุล	สังกัด/โรงเรียน	ตำแหน่ง	ผู้ประสานงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า	ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง	ประธาน	นางจิตติมา นาวิว่อง
นางสอริหะ มีริน	ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล	กรรมการ	๐๘๙-๔๗๔๓๑๒๒
นางอำภา ภาคยาสี	ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”	กรรมการ	
นางสาวเรวดี ทองสอน	ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	กรรมการ	
นางจิตติพร เทพษร	ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส	กรรมการ	
นางสาวอัจฉรา ฮวบรงค์สรรค	ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา	กรรมการ	
นางดารุวรรณ เตชะวันโต	ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ	

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ๓

ชื่อ - สกุล	สังกัด/โรงเรียน	ตำแหน่ง	ผู้ประสานงาน
นางภักดิ์กัญญา นิมจงจิตร	ครูโรงเรียนวัดไตรมิตรคลองสาม	ประธาน	นางสาวเพ็ญภา ทองสั้น ๐๙๕-๔๑๙๐๒๐๕
นายคณิศร ผู้มีทรัพย์	ครูโรงเรียนบ้านบางม่วง	กรรมการ	นางสาวกฤษมา ประกอบทรัพย์ ๐๖๓-๒๖๒๗๙๑๐
นางศุภวรรณ บ่อหนา	ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา	กรรมการและเลขานุการ	

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับทางราชการ มีปัญหาให้แจ้งให้ฝ่ายอำนวยการทราบโดยเร็ว เพื่อหาทางแก้ไขให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภชัย เวชกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้